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เริ่มประชุม   เวลา  10.0๐  น. 
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้  เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี       
พ.ศ. 2564 วันนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ขออนุญาต   
ลาป่วย จำนวน 2 ท่าน คือ นายอินเต้า  ปัญจขันธ์ และนายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ 
ทั้ง 2 ท่าน ได้ลาป่วย และพักรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาล วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 22 ท่านครบองค์ประชุม  
จึงขอกราบเรียนเชิญ นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ค่ะ  

   
ประธานสภาฯ   เชิญนั่ง  ครับ 
 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนเชิญ นายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยาคนที่ 1 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่  เรียนเชิญ  นางนฤมล  บัวชุม 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ค่ะ 

 
ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา ทุกท่าน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในครัง้นี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปี 2540 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 5) ปี พ.ศ. 2562 
มาตรา 25 บัญญัติว่าเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็น สมัยวิสามัญ ก็ได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มี อยู่อาจทำคำร้องยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้เปิดการประชุม สมัย วิสามัญ ได้
ดังนั้น กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงได้
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้สภาฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้
นำเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมตลอดจนจะได้มีการปรึกษาหารือเรื่องที่
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับผม ขอเปิดการประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ.2564   เชิญเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศฯ  เรียกประชุมสภาฯ  สมัย   
วิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  เชิญครับ  
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เลขานุการสภาฯ    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  ด้วยมีความจำเปน็ที่
จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อประโยชน์แห่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการบริหารงาน   การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามที่กฎหมายกำหนด อีกครั้งมีเรื่องต่างๆ ที่สำคัญที่
จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้พิจารณาเป็นจำนวนมาก  ฉะนั้น  
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540  และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2562  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  มีกำหนด 7 วัน  นับตั้งแต่ วันที่ 30 
เมษายน 2564  เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที ่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ 2564           
นายอภิเชษฐ์  แสนเมือง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ เลขานุการสภาฯ  ก็ได้ประกาศ  เรื่องเรียกประชุมสภาฯ   สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่  วันที่ 30 เมษายน  
2564  เป็นต้นไป นะครับ ผมขอดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ    (มีอยู่ 4 เรื่อง ด้วยกันนะครับ) 

1.1 มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศให้เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019     
หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558   
นั้น เนื ่องจากการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือเมื่อออกจากเคหะสถานหรือ
สถานที่พำนักก่อให้เกิดภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
โรคติดต ่อเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดในพื ้นที ่จ ังหว ัดพะเยา 
ประกอบการสถานสถานการณ์ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเพ่ิมจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นอยา่ง
เร่งด่วน สำหรับสถานการณ์ที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดการ
ดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อน ไขเวลา การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา สวม
หน้ากากอนามัยหรือผ้าหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกว ิธ ีทุกครั้ง
ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน ผู้ใดฝ่าฝืนฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนาน
ช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ  จึงไม่อาจให้คู่กรณี ใช้สิทธิ์โต้แย้งได้ตาม มาตรา 30 วรรค 
2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครองปี พ.ศ. 2539 
ทั ้งนี้ ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั ่งเปลี ่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน            
สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
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1.2 ขอความร่วมมืองดหรือเลื่อนการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงานหรือจัด        
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก เกิน 50 คนข้ึนไปครับ 

1.3 งดการจัดกิจกรรมตักบาตร ทุกวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ตามท่ี  
จังหวัดพะเยา ได้ให้สำนักพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ไดจ้ัดกิจกรรมตักบาตร
ในวันพุธสืบทอดพระพุทธศาสนา บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊าน
พะเยา นั้น เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ิมระบาดมากขึ้น ในหลายจังหวัดและหลายพื้นที่ เพื่อให้การเฝ้าระวังการ
ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโคโรนา 2019 มิได้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดพะเยา จึงของดจัดกิจกรรมตักบาตร     
ทุกวันพุธ นะครับ    

1.4 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เรื ่อง กำหนดโครงสร้าง        
การแบ่ง ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามมติของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
โดยให้มีการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใหม ่ดังนี้  

1.1.1 สำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

1.1.2 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

1.1.3 กองคลัง  

1.1.4 กองช่าง  

1.1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1.1.6 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

1.1.7 กองการศึกษาและศาสนาวัฒนธรรม  

1.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

1.1.9 กองพัสดุและทรัพย์สิน  

1.1.10 กองการเจ้าหน้าที่ 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม    

2.1 รายงานการประชุมเพื่อที่จะเสนอให้สภาได้พิจารณารับรองจำนวนอยู่ 3 ฉบับ
นะครับ ฉบับที่ 1  ฉบับแรกรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 
2 ประชุมเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  รายงานการประชุม  มีทั้งหมดอยู่ 
83 หน้า  และคณะกรรมการการตรวจสอบรายงานการประชุม  ก็ได้มีประชุม
พิจารณา  ตรวจสอบความถูกต้องตามบันทึกรายงานการประชุม  เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงเสนอมายังสภาฯให้การรับรอง  เชิญท่านสมาชิกฯ  ได้ตรวจสอบ เชิญเลย
ครับ  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ  มีหรือเปล่า
ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี  ที่ประชุมให้การรับรองเลย  นะครับ 

2.2 รายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564
ประชุมเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายงานการประชุม  มีทั้งหมดอยู่ 
21 หน้า และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ก็มีการประชุมพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง  บันทึกรายงานการประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อย  จึงได้
เสนอมายังสภา  ให้การรับรอง  เชิญสมาชิกได้ตรวจสอบ  มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า  ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มีที่ประชุม ให้การรับรองนะครับ 

2.3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป ีพ.ศ.2564 
ประชุมเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564 รายงานการประชุมมีทั้งหมด 31 หน้า 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ก็มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง บันทึกรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย  จึงได้เสนอมายังสภา  ให้การ
รับรอง  เชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบนะครับ มีสมาชิกท่านใด   ที่จะขอแก้ไข  
หรือเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมข้อความมีหรือเปล่าครับ  ไม่มีนะครับ  ที่ประชุม     
ให้การรับรองครับ 

 
ระเบียบวารที่  3    กระทู้ถาม           

- ไม่มี 
 
ระเบียบวารที่  4    เพื่อทราบ 

ญัตติที่  4.1  ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565)      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เพ่ิมเติม ครั้งที ่13 พ.ศ.2564 เชิญท่าน
นายก อบจ.พะเยา  ได้อ่านคำแถลงครับ  

 
รองนายก อบจ.พะเยา   เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ที่เคารพ ทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขต
พื ้นที่จ ังหว ัดพะเยา โดยเพิ ่มเต ิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน             
5 โครงการ งบประมาณ 2,600,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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รองนายก อบจ.พะเยา  จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท รวมทั้งสิ ้น 4,100,000 

บาท นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน ขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิม ถ ึง (ฉบับที ่  3)              
พ.ศ. 2561 ข้อ 24 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งสภา
ท้องถิ ่นทราบ เพื ่อเพื ่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
ดังกล่าว จึงขอแจ้งสรุปและแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.๒๕65) 
องค์การบริหารสาวนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2554 เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โปรดทราบดังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 
13 พ.ศ.2554 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปี 2565 
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท ยุทธศาสตร์ที ่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ปี 2564 จำนวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 2,600,000 บาท ปี 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 
1,000,000 บาท รวม 7 โครงการ งบประมาณ 3,600,000 บาท รวมทั้งสิน 
8 โครงการ งบประมาณ 4,100,000 บาท สำหรับ รายละเอียดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2554 สามารถดูได้ที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
หัวข้อเกี่ยวกับแผน 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม  ครั้งที ่13  พ.ศ. 2564 นี้ เป็น
การแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในหลาย ๆ พื้นที่ ในเขตจังหวัด
พะเยา โดยเพิ่มเติมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำนวน  5 โครงการ  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 3 โครงการ ได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  ถึง  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ. 2561       
ข้อ 24 กำหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ่น  นำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติและ
ประกาศใช้แล้ว  แจ้งให้สภาท้องถิ ่นรับทราบ เป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ   
ทราบ เท่านั้น ไม่มีการ ลงมติ   นะครับ 

 
 ญัตติที่  4.2  ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)     

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564  
เชิญท่านนายก อบจ.พะเยา  ได้อ่านคำแถลงครับ  

 
รองนายก อบจ.พะเยา  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดพะเยา ตามท่ี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พศ. 2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี ่ยนแปลง    
ครั้งที่ 10 พ.ศ 2564 ด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพัฒนา องค์การบร ิหารส่วนจ ังหวัดพะเยา         
และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น อาศัยตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์การองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แก ้ไข เพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  3) พ. ศ. 2561            
ข้อ 22/1 และข้อ 24 จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ 2561 -
2565) ของ องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา  เป ็นแปลง คร ั ้ งท ี ่  10            
พ.ศ 2554  เพื ่อให้ประชาชนได้ร ับทราบโดยทั ่ว  กันสำหรับละเอียดแผน
โครงการ ดูได้ที ่กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
ในวันและเวลาราชการ  หรือว่าเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 

 
ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)     

ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดพะเยา  เปล ี ่ ยนแปลง   คร ั ้ งท ี ่  10                    
พ.ศ. 2564 เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา อบจ. และผู้บริหารได้อนุมัติ  และประกาศใช้แล้ว  โดยได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และ ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นฯ       
และแจ้งให้สภาท้องถิ่นรับทราบ  เป็นการแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เท่านั้น   
ไม่มีการ  ลงมติ  นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี  5    เพื่อพิจารณา    มีด้วยกัน  9  ญัตติ   

ญัตติที่  5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จำนวน  600,000 บาท   หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน  จำนวน  
100,000  บาท  และงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
น ันทนาการ งานร ัฐพ ิธ ีและพิธ ีทางศาสนา  จำนวน  300,000 บาท            
เชิญท่านนายกฯ  อ่านคำแถลง  ครับ  
 

รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้น
ไปนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน 
และแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและงานพิธีทาง
ศาสนา ซึ ่งงบประมาณที่ตั ้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการ
ปรับปรุงห้องฉายภาพยนต์ 3 มิติ  ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์มาเป็นห้องฉาย
ภาพยนต์ 5 มิติ จำนวน 1,000,000 บาท ไปเพ่ิมให้กับ หมวดค่าใช้สอย 
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รองนายก อบจ.พะเยา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 600,000 บาท หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน 
จำนวน 100,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและงานพิธีทางศาสนา จำนวน 300,000 
บาท ตามบัญชีรายละเอียดที ่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1)  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตติน ี ้ เป ็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุง
ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์  
5 มิติ จำนวนเงิน  1,000,000 บาท ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้
สอย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน  600,000 บาท  หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ
สำนักงาน  จำนวน  100,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ  หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและงานพิธีทางศาสนา จำนวน  
300,000 บาท   รวมเงินขอโอนครั ้งนี ้ 1,000,000 บาท  มีสมาชิกฯ ที ่จะ
อภิปราย  อีกหรือเปล่า  ไม่มีนะครับ  ผมขอปิดการอภิปราย ท่านเลขาฯ  ตรวจนับ
องค์ประชุม  

 
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ  
 
ประธานสภาฯ        สมาชิกสภาฯ 21 ท่าน องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที่ประชุม นะครับ สมาชิกฯ ท่านใด  

เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564  ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน  
600,000 บาท  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน  จำนวน  100,000  บาท  
และงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรัฐพิธีและ
พิธีทางศาสนา  จำนวน  300,000 บาท รวมเงินขอโอนครั้งนี้ 1,000,000 บาท 
ตามที ่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอ  โปรดยกมือ  ครับ   

   
เลขานุการสภาฯ    20 ท่าน ค่ะ 
  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกับญัตติ  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย 

จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่ท่าน นายกฯเสนอ  โปรดยกมือ  ครับ  
    
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ 
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ประธานสภาฯ      ไม่มี นะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี ้ให้ความ เห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเพ่ิมให้กับงานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จำนวน  600,000 บาท  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท
ค่าวัสดุสำนักงาน  จำนวน  100,000 บาท  และงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ
ศาสนา  ว ัฒนธรรมและนันทนาการ งานรัฐพิธ ีและพิธ ีทางศาสนา  จำนวน  
300,000 บาท   รวมเงินขอโอนครั้งนี้  1,000,000 บาท  นะครับ   

 
ญัตติที่  5.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564  ไปเพิ่มให้กับ งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย หน้า 217 ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของ อบจ.พะเยา จำนวน 1,060,000  
บาท  เชิญท่านนายกฯ  อ่านคำแถลง  ครับ  
 

รองนายก อบจ.พะเยา เร ียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่           
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ตาม พ.ร.บ. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
หน้า 293 ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ            
ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์ 5 มิติ จำนวนเงิน 1,060,000 
บาท ไปเพิ่มให้กับ งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย หน้า 217 ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ
บริหารโรงงานผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ ของ อบจ.พะเยา จำนวนเงิน 1,060,000 บาท 
เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการบริหารโครงการ ตามบัญชีรายละเอียดที่
แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ใน งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ไดโ้ปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ        ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้  เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื ้นฐาน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการ
ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉาย
ภาพยนตร์ 5 มิติ  จำนวนเงิน  1,060,000 บาท  ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของ อบจ.พะเยา จำนวน
เงิน 1,060,000 บาท เนื่องจากงบประมาณ มีไม่เพียงพอสำหรับการบริหารโครงการ  
มีสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดการ
อภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  
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เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ  
 

ประธานสภาฯ        จำนวนสมาชิก 21 ท่าน องค์ประชุมครบ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิก 
ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย   โครงการ
บริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ อบจ.พะเยา จำนวนเงิน  1,060,000 บาท  
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ 

   
เลขานุการสภาฯ     20 ท่าน ค่ะ   
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกับญัตติ  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทโครงการบริหารโรงงานผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ ของ อบจ.พะเยา จำนวนเงิน 
1,060,000 บาท  ตามที่ท่าน นายกฯเสนอ  โปรดยกมือ  ครับ     

 

เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ  
   
ประธานสภาฯ        ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่า สภาฯ  แห่งนี้ให้ความเห็นชอบ  การขออนุมัติโอนเงินงบ 

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเพิ่มให้กับงานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทโครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของ อบจ.
พะเยา จำนวนเงิน  1,060,000 บาท  นะครับ   

 

 ญัตติที่  5.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน          
1 โครงการ   (กองช่าง) เชิญท่านนายกฯ  อ่านคำแถลง  ครับ  

 

รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ตาม พ.ร.บ. องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 มาตรา 53 
โดยมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กองช่าง มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 109  หน้า 402 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  บ้านธาตุสันทุ่งใต้ ม.6 ต.พระธาตุขงิแกง 
อ.จุน เชื่อม ต.นาปรัง อ.ปง จังหวัดพะเยา เนื่องจาก พบว่าพิมพ์พิกัดซ้ำซ้อนกับ
โครงการอ่ืน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน
ธาตุสันทุ่งใต้  หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน  เชื่อม ต.นาปรัง  อ.ปง จ.พะเยา 
เนื่องจากได้ตรวจสอบโครงการแล้ว พบว่าพิมพ์พิกัด ซ้ำซ้อนกับโครงการอ่ืน     
ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้  จึงให้สภาฯ ได้พิจารณา โดยขอ
แก้ไขรายละเอ ียดคำช ี ้แจง จากจ ุดพ ิก ัดเด ิม เร ิ ่มต ้น N  22130574                
E  6527704  สิ ้นสุด  N  2129208   E 628310  เปลี ่ยนเป็นจุดพิกัด 
เริ่มต้น  N  2130574  E  627704    สิ้นสุด N  2129208    E 628310   
เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ด้วยความถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง  
งบประมาณ  500,000 บาท คงเดิม  นะครับ ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิกฯ 
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  
ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  

 
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ        จำนวนสมาชิกฯ  21 ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประชุมนะครับ          

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านธาตุสันทุ่งใต้ หมู่ที ่ 6 ต.พระธาตุขิงแกง  อ.จุน  เชื่อม ต.นาปรัง  อ.ปง       
จ.พะเยา  โดยขอแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจง เปลี่ยนจุดพิกัดเริ่มต้น  และสิ้นสุด
ของโครงการ งบประมาณคงเดิม 500,000 บาท  ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     20 ท่าน ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร      
บ้านธาตุสันทุ่งใต้  หมู่ที ่ 6 ต.พระธาตุขิงแกง  อ.จุน  เชื่อม ต.นาปรัง  อ.ปง       
จ.พะเยา  โดยขอแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจง เปลี่ยนจุดพิกัดเริ่มต้น  และสิ้นสุด
ของโครงการ  งบประมาณคงเดิมครับ 500,000 บาท ตามที่ท่าน นายกฯ 
เสนอ  โปรดยกมือ  ครับ     

 
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ 
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ประธานสภาฯ       ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี ้ให้ความ เห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านธาตุสันทุ่งใต้  หมู่ที่ 6 ต. พระธาตุขิงแกง  อ.  จุน  เชื่อม    
ต. นาปรัง  อ. ปง  จ.พะเยา โดยขอแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจง เปลี่ยนจุดพิกัด
เริ่มต้น  และสิ้นสุดของโครงการ  งบประมาณคงเดิม นะครับ 500,000 บาท  

 
ญัตติที่  5.4  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ   
(กองพัสดุฯ) เชิญท่านนายกฯ อ่านคำแถลง  ครับ  
 

รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์        
หน้า 251 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 168,000 บาท ยังไม่ได้ใช้จ่ายแต่อย่างใด 
นั ้นเนื ่องจาก การกำหนดคุณลักษณะในข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นการระบุ
คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นการเฉพาะเจาะจง อาจเข้าข่ายการกีดกันการ
แข่งขัน ในการเสนอราคา เพื ่อให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานราชการและ
คุณลักษณะ ครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือเปลี ่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ      ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  หมวดค่าครุภัณฑ์  เครื่องสแกนเนอร์  
เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะในข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2564  เป็นการระบุ
คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นการเฉพาะเจาะจง  อาจเข้าข่ายการกีดกันการ
แข่งขันในการเสนอราคา  จึงขอแก้ไขรายละเอียด คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
จากเป็นสแกนเนอร์ สามารถสแกนด้วยความเร็ว  70 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว)  
140 ภาพต่อนาที  (สองหน้าในครั้งเดียว)  มีความละเอียดในการสแกน 600 X 
600 Dpi  แก้ไขเป็น สแกนเนอร์ สามารถสแกนด้วยความเร็ว  70 หน้าต่อนาที
(หน้าเดียว) ไม่น้อยกว่า 140 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั ้งเดียว) มีความ
ละเอียด ในการสแกน  ไม่น้อยกว่า  600 X 600 Dpi  งบประมาณคงเดิม   
168,000 บาท  นะครับ  มีสมาชิกฯ ที่จะอภิปราย  หรือเปล่าครับ  เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ    

ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  
 
เลขานุการสภาฯ     22 ท่าน ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ       จำนวนสมาชิกฯ  22 ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประชุมนะครับ         

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
เครื ่องสแกนเนอร์  เนื ่องจากเป็นการระบุคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นการ
เฉพาะเจาะจง  อาจเข้าข่ายการกีดกันการแข่งขันในการเสนอราคา  โดยขอแก้ไข
เพิ่มคำว่า  “ ไม่น้อยกว่า”  ในรายละเอียดคำชี้แจง  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง งบประมาณคงเดิม 
168,000 บาท  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอ 
โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     21  ท่าน ค่ะ   
  
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกับญัตติ  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
เครื่องสแกนเนอร์  ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  ครับ     

 
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ       ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี ้ให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ในหมวดค่าครุภ ัณฑ์ เครื ่องสแกนเนอร์  โดยเพิ ่มคำว่า “ ไม่น ้อยกว ่า”             
ในรายละเอียดคำชี้แจง  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความถูกต้อง งบประมาณคงเดิม   168,000 บาท  นะครับ  

 
 ญัตติที่  5.5  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  4  รายการ   
(กองช่าง)   เชิญท่านนายกฯ   อ่านคำแถลง  ครับ  

 

รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตามที่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่  ว ันที่ 1 ตุลาคม 2563       
เป็นต้นไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะทำงานผู้บริหาร เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง 
เก้าอ้ีสำนักงานมีพนักพิงขนาดสูง) เพ่ือนำมาใช้ในโครงการปรับปรุงห้องทำงาน 
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รองนายก อบจ.พะเยา ผู ้บริหาร แต่เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื ่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 293 โครงการปรับปรุง
ห้องฉายภาพยนต์ 3 มิติ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มาเป็นห้องฉายภาพยนต์   
5 มิติ  จำนวนเงิน 115,500 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จำนวน 4 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที ่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย              
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น จึงเรียนมาเพื ่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้โปรดพิจารณาอนุมัต ิต่อไป 

 
ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  ญัตตินี้ เป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์             
จำนวน 4 รายการ  โดยขอโอนลด จากงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ    
ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์ 5 มิติ จำนวนเงิน  
115,500 บาท  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะ  เก้าอ้ี  
ทำงานผู้บริหาร  โต๊ะประชุม 16 ที่นั่งเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงสูง)  เพื่อใช้ใน
โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู ้บริหาร  แต่เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณไว้       
จึงขออนุมัติโอนเงินเพื่อให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน  115,500 บาท  มีสมาชิกฯ ที ่จะอภิปราย         
อีกหรือเปล่าครับ  เชิญครับ       

   
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ    

ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  
 
เลขานุการสภาฯ     22 ท่าน ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ       จำนวนสมาชิกฯ 22 ท่าน องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประช ุมนะครับ           

ท่านสมาชิก ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน 115,500 บาท ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ  
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ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์    
จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน  115,500 บาท ตามที ่ท่าน นายกฯ เสนอ     
โปรดยกมือ  ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ       ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน  115,500 บาท นะครับ  

 
ญัตติที่  5.6  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 
โครงการ  และโอนให้กับรายการที ่ไม่เพียงพอ  หมวดค่าใช้สอย จำนวน 3 
โครงการ  (กองช่าง)  เชิญท่านนายกฯ อ่าน คำแถลง  ครับ 

 
รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้น
ไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินโครงการปรับปรุงห้องทำงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เนื่องจากมีสภาพชำรุด จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน และเพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีน้ำไว้ใช้
เพียงพอสำหรับทำการเกษตร แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น    
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ ่งก่อสร้าง หน้า 293 โครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ      
ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์ 5 มิติ จำนวนเงิน 
6,195,700 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 9 โครงการ และโอนให้กับ  รายการที่ไม่เพียงพอ ตามบัญชีรายละเอียด
ที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 



-17- 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2564  เพื ่อตั ้งจ่ายรายการใหม่  ซึ ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
ดำเนินงานโครงการ  ปรับปรุงห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  และปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีสภาพชำรุด และเพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้สัญจรมาไปได้สะดวก  ปลอดภัย  และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ
การเกษตร  โดยขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี   พ.ศ.2564 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทโครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 
มิติ  ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์  5 มิติ  จำนวนเงิน  
6,195,700 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 9 รายการ    
1) โครงการปรับปรุงห้องทำงานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ และห้อง
รับรอง สมาชิกสภาฯ  งบประมาณ  154,700 บาท  
2) โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร อบจ.พะเยา  จำนวนเงิน 1,291,000 บาท 
3)โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา (อบจ.
พะเยา)  งบประมาณ  500,000 บาท  
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งผาสุก  เชื่อม ต.เวียง  อ.เชียงคำ     
จ.พะเยางบประมาณ  500,000 บาท  
5) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยเคราะห์ 
(สายเหนือ) หมู ่ที่14 ต.ฝายกวาง  เชื ่อม  ต.แม่ลาว  อ.เชียงคำ จ.พะเยา  
งบประมาณ  500,000 บาท  
6) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู ่พื ้นที ่การเกษตร หมู ่ที ่ 5          
ต.ดงส ุวรรณ  อ.ดอกคำใต ้  เช ื ่อม  ต.แม่อ ิง   อ.ภ ูกามยาว  จ.พะเยา   
งบประมาณ  500,000 บาท  
7) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านปั ว  
หมู่ที่ 8 ต.สบบง  อ.ภูซาง  เชื่อม  ต.เจดีย์คำ   อ.เชียงคำ จ.พะเยา  งบประมาณ   
500,000 บาท งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 
8) โครงการขดุลอกสระน้ำหัวก๊อดหลวง  บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8  ต. เชียงแรง  
อ.ภูซาง จ.พะเยา  งบประมาณ  500,000 บาท  

                        9) โครงการขุดลอกลำห้วยจีน  หมู่ที่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง ถึง  ต.อ่างทอง  
อ.เชียงคำ จ.พะเยา  งบประมาณ  500,000 บาท 
รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  9  โครงการ   เป็นเงิน  4,945,700 บาท  
และโอนเพิ ่มให ้ก ับรายการที ่ม ีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ กองช ่าง            
อีก  3  รายการ 
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  จำนวนเงิน  250,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                  จำนวนเงิน  500,000 บาท  
- ค่าวัสดุอ่ืน ๆ                               จำนวนเงิน  500,000 บาท 
รวมขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ครั ้งนี ้  จำนวนเงิน  6,195,700 บาท
รายละเอียดโครงการ ตามเอกสารในแฟ้มการประชุม นะครับ  มีสมาชิกฯ        
ที่จะอภิปราย  หรือเปล่าครับ  เชิญครับ         
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ประธานสภาฯ  -   ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ    

ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ 
  
เลขานุการสภาฯ     22 ท่าน ค่ะ  
  
ประธานสภาฯ        จำนวนสมาชิกฯ  22 ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประชุมนะครับ         

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่า
ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  จำนวน 9 โครงการ   และโอนเพิ ่มให้กับรายการที ่มี
งบประมาณไม ่ เพ ียงพอ ของกองช ่าง หมวดค่าใช ้สอย อ ีก 3 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น  6,195,700 บาท  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา  ได้เสนอ โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ  ท่านใด   ไม่เห็นชอบกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 9 โครงการ  และโอนเพ่ิมให้กับรายการที่มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  ของกองช่าง  หมวดค่าใช้สอย  อีก 3 รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
6,195,700 บาท  ตามท่ีท่าน นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ  ครับ     

 
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ       
 
ประธานสภาฯ      ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี ้ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  9  โครงการ  และโอนเพ่ิมให้กับรายการที่
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  ของกองช่าง  หมวดค่าใช้สอย อีก 3 รายการ  
งบประมาณท้ังสิ้น  6,195,700 บาท  นะครับ 

 
ญัตติที่  5.7  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   จำนวน 1 รายการ  
(สำนักปลัดฯ) เชิญท่านนายกฯ อ่านคำแถลง  ครับ  

 
รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตามที่          

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตาม พ.ร.บ. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น องค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา ม ีความจำเป ็นต ้องจ ัดซื้ อต ู ้สาขาโทรศ ัพท ์และ
เครื่องโทรศัพท์ สำหรับใช้ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  และทดแทน
ของเดิมที่ชำรุดเสียหาย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน 
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รองนายก อบจ.พะเยา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 293 ประเภทอาคารต่าง ๆ 
โครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มาเป็นห้อง
ฉายภาพยนตร์ 5 มิติ จำนวนเงิน 308,267 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสาร
หมายเลข 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน        
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”จึงเรียนมาเพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื ่อตั ้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภ ัณฑ์   
จำนวน  1 รายการ  โดยขอโอนลด จากงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ     
ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์  5 มิติ จำนวนเงิน 
308,267 บาท  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และ
เครื่องโทรศัพท์ สำหรับใช้ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และทดแทน
ของเดิมท่ีชำรุดเสียหาย  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  สำนักปลัด อบจ.พะเยา  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ  ครั ้งนี้  จำนวน 308,267 บาท  มีสมาชิกฯ ที ่จะอภิปราย        
หรือเปล่าครับ   เชิญครับ         

 
ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ    

ไม่มีนะครับ  ผมขอปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  
 
เลขานุการสภาฯ     22 ท่าน ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ       จำนวนสมาชิกน 22 ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประชุมนะครับ          

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ  งบประมาณ 308,267 บาท  ตามท่ีท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบกับญัตติ   การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ  งบประมาณ 308,267 บาท ตามที ่ท่าน     
นายกฯเสนอ  โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ       
 
ประธานสภาฯ       ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความ  เห็นชอบ  การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่   
สำนักปลัด อบจ.พะเยา  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ  งบประมาณ 
308,267 บาท นะครับ 

 
ญัตติที่  5.8  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  5  รายการ  
(สำนักปลัดฯ )  เชิญท่านนายกฯ  อ่านคำแถลง  ครับ  

 

รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดพะเยา      
ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2563      
เป็นต้นไป นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ประจำงาน
เลขานุการนายกองค์การบร ิหารส่วนจ ังหวัดพะเยา แต่เนื ่องจากไม่ได ้ตั้ง
งบประมาณเพื ่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึง
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง หน้า 293 ประเภทอาคารต่างๆ โครงการปรับปรุงห้องฉาย
ภาพยนต์ 3 มิติ  ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มาเป็นห้องฉายภาพยนต์ 5 มิติ   
จำนวนเงิน 138,200 บาท โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์         
จำนวน 5 รายการ ตามบัญชีรายละเอียด ที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น จึงเรียนมาเพื ่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้โปรดพิจารณาอนุมัต ิ ต่อไป 
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ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ ญัตตินี ้เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อตั ้งจ่ายรายการใหม่   ในการจัดซื ้อครุภ ัณฑ์
คอมพ ิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ เพ ื ่อนำมาใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิราชการ               
งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เนื ่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี   
พ.ศ.2564  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงห้องฉาย
ภาพยนตร์ 3 มิติ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์  5 มิติ  
จำนวนเงิน  138,200 บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สำนักปลัด อบจ.
พะเยา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่อง
สำรองไฟ  จำนวน 5  รายการ เป็นจำนวนเงิน  138,200 บาท นะครับ         
มีสมาชิกฯ ที่จะอภิปราย หรือเปล่าครับ เชิญครับ    

      
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯ ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ      

ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย   ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ  
 
เลขานุการสภาฯ     22 ท่าน ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ        จำนวนสมาชิกฯ  22 ท่าน   องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประชุมนะครับ        

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  จำนวน  5  รายการ  งบประมาณ 138,200 บาท ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ   

 
เลขานุการสภาฯ     21 ท่าน ค่ะ  
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
จำนวน  5 รายการ  งบประมาณ  138,200.-บาท ตามที่ท่าน นายกฯ เสนอ   
โปรดยกมือ  ครับ 

     
เลขาฯ       ไม่มี ค่ะ       
 
ประธานสภาฯ       ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่   
สำนักปลัด อบจ.พะเยา   นหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  5 รายการงบประมาณ 
138,200 บาท  นะครับ 
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ญัตติที่  5.9  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  เพื ่อตั ้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าใช้สอย  จำนวน 2 รายการ     
(สำนักปลัดฯ ) เชิญท่านนายกฯ  อ่านคำแถลง  ครับ  
 

รองนายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ตามที่          
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตาม พ.ร.บ. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2562 
มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย) 
และโครงการจัดตั ้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.  2564         
เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพ่ือ
วางแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ ่งแวดล้อม  ในจังหวัดพะเยา          
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนั ้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก      
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง หน้า 293 โครงการ
ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์มาเป็นห้องฉาย
ภาพยนตร์ 5 มิติ จำนวนเงิน 496,000 บาท   โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 2 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดที่  แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
พะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ        ท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ  ญัตตินี้เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  สำนักปลัด อบจ.พะเยา หมวดค่า
ใช้สอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จะดำเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  (ขยะอันตราย)  เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)       
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้เกิดผลสมฤทธิ์ และโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับ
จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อวางแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน
ดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  จากหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทโครงการปรับปรุงห้องฉาย
ภาพยนตร์ 3 มิติ  ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  มาเป็นห้องฉายภาพยนตร์ 5 มิติ 
จำนวนเงิน  496,000บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สำนักปลัด อบจ.พะเยา  
จำนวน  2  โครงการ  

1) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  (ขยะอันตราย)  จำนวนเงิน  196,000 บาท 
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564   จำนวน

เงิน 300,000 บาท   
รวมขออน ุม ัต ิ โอนเง ินคร ั ้ งน ี ้   จำนวนเง ิน  496,000 บาท นะครับ                      
มีสมาชิกฯ ที่จะอภิปราย  หรือเปล่าครับ   เชิญครับ   
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ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกฯ  ครับ  มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือเปล่าครับ    
ไม่มีนะครับ  ปิดการอภิปราย  ท่านเลขาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม  ครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    22 ท่าน ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ       จำนวนสมาชิกฯ 22 ท่าน  องค์ประชุมครบ  ผมขอมติที ่ประชุมนะครับ          

ท่านสมาชิกฯ ท่านใด  เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่า
ใช้สอย  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ 496,000 บาท  ตามที ่ท่าน                   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เสนอครับ  โปรดยกมือ  ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    21 ท่าน ค่ะ   
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบกับญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าใช้สอย  
จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ   496,000 บาท  ตามที่ท่าน นายกฯ         
เสนอ   โปรดยกมือ  ครับ   

   
เลขานุการสภาฯ     ไม่มี ค่ะ    
 
ประธานสภาฯ       ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาฯ แห่งนี้ให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่     
ในหมวดค่าใช้สอย จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ  496,000 บาท นะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื ่องอื่น ๆ  ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาการ

ประชุมสภาฯ คร ั ้งน ี ้   ม ีสมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา              
มายื่นหนังสือสอบถาม ข้อหารืออยู่หลายท่านนะครับ เชิญ นายเข้ม อัศราช ครับ 

 
นายเข้ม อัศราช   เรียน  ท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านรองฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้ทรงเกียรติและ 

ข้าราชการ ที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี ้เป็นการประชุมของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตที่ 1 
อำเภอภูซาง  มีข้อหารือ ดังนี้ กรณี อบจ. จะอุดหนุนหน่วยงานอื ่น ขอให้
พิจารณาอุดหนุนเท่าที่จำเป็น อย่างเช่น ให้โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นการอุดหนุน
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการอุดหนุนโรงเรียน
ต่างๆ สามารถอุดหนุนได้ ไม่เกิน 10 % ของงบประมาณรายได้ ของ อบจ.     
ซึ่งแต่ละปี เหตุผลที่ขอให้ลดเงินอุดหนุนเท่าที่จำเป็น นั้น อบจ. เรามีงบจำกัด
โดยเฉพาะ งบลงทุนแต่ละปี ได้ควบคุมภารกิจvที่มีมากมาย โดยเฉพาะถนนถ่าย
โอนของ อบจ.  เรามีทั้งหมด 60 กว่าเส้นทาง ซึ่งแต่ละปี ก็ไม่สามารถซ่อมแซม
ได ้สภาพถนนลาดยาง หมดสภาพ เสียหายมาก ประชาชน เดือดร้อน 
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นายเข้ม อัศราช  ควรจะซ่อมแซมให้ดี มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ ของประชาชนจังหวัดพะเยา 
ถ้าเทียบกับถนนของ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทแล้ว คุณภาพไม่
เหมือนกัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากส่วนกลาง ก็ได้มาไม่มาก ในแต่ละป ีจะต้อง
หันมาปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี ฉะนั้น ขอให้ทำถนนให้ดีครับ สร้าง
ไม่ได้  ให้ซ่อมครับ นอกจากถนนถ่ายโอนแล้ว ถนนสายลอง ตามบ้านนอกและ
ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ก็ต้องช่วยชาวบ้านแล้ว โดยที่ชาวบ้าน แจ้งว่ารับความ
ลำบากเรื่องถนน เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยความเร่งด่วนนะ
ครับ อีกเรื่องนึงนะครับ ขอฝากท่านประธานฯไปถึงเจ้าหน้าที่ฯ นะครับ เรื่องโรง
ปุ๋ยนะครับ พวกเราไม่มีปัญหา ให้งบประมาณอยู่แล้ว ขอมาเถอะ ถ้ามีเงินนะ
ครับ แต่เวลาให้ปุ๋ยกับพ่ีน้องชาวเกษตรกร เวลาเอาไปแจก ไม่เคยแจ้งเลย เรื่องนี้
สำคัญ ไม่ใช่งบข้าราชการส่วนอื ่นนะครับ เรามีความหมายสำหรับชาวบ้าน 
ชาวบ้านถามว่าเอาปุ๋ยไปแจก ไม่รู้เรื่องเลย  เขาบอกมาจากไหน มาจาก อบจ. 
ครับ ฝากฝ่ายบริหาร เวลาแจกอะไรเป็นเงินของ อบจ. แล้วที่ผ่านสภาฯหรือต้อง
แจ้ง ให้เจ้าของพื้นที่ทราบด้วย ไปหรือไม่ไปไม่ ขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ ทราบ
ด้วยนะครับ ท่านสมาชิกฯทุกคน ฝากหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ       ครับ นายเข้ม อัศราช ก็ได้ม ีข ้อหารือนะคร ับ ท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯ          
ท่านปลัดฯ ต่อไปนะครับ จะแจกปุ๋ยในเขตพื้นที ่ไหน หรือว่ามี อบจ.สัญจร        
ก็ช่วยแจ้งไปทางสมาชิกฯ ในเขตพื้นที่ด้วยนะครับ ท่านรองนายกฯ ท่านจะได้
ชี้แจงครับ เชิญ ท่านรองนายกฯ ครับ 
 

รองนายก อบจ.พะเยา ท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ และ
ท่านรองปลัดฯและก็หัวหน้าท่านผอ. ทุกกองและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะ
ครับ วันนี ้จัดกระทู ้ถามเพื ่อนสมาชิกฯ ก็ขอขอบคุณท่านนะครับ วันนี ้ทาง
ผู้บริหารฯ ผมก็จะรับพิจารณาครับ ว่าถนนตอนนี้ถนน อบจ. เราก็ต้องเข้าใจว่า
เรามีประมาณ 64 สายทาง ชำรุดเสียหายมากนะครับ แต่ปีนี้ทางผู้บริหาร ก็ขอ
งบอุดหนุน ไปอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีที่แล้วก็ขอไป ปีนี้เราก็ขอไปเพิ่มเติม บอกว่า
การอุดหนุน เราก็อุดหนุนทุกหน่วยงานครับ วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา โดยท่านนายกอัครา พรหมเผ่า เราได้ตั้งกองใหม่ขึ้นมา กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  แล้วก็กองการศึกษานะครับ ตามนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่     
คือเราใส่ใจทุกด้านครับ ไม่ว่าโครงสร้างพื ้นฐาน แล้วก็ให้ความสำคัญพี่น้อง
ประชาชน ด้านการศึกษาแล้ว ก็ให้ความสำคัญครับ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ตอนนี้เราก็จัดทำศูนย์ 3 วัย ซึ่งล่าสุดเราได้ของเมื่อวานไปในงานเศรษฐกิจฐาน
รากความมั่นคงของประเทศไทย ในงบจังหวัดพะเยา ได้รับการอนุมัตินะครับ  
แต่ตอนนี้เราก็ขอด้านส่งเสริมอาชีพไป เราจะมีทุกอำเภอในโครงการที่เราขอไป
ครับ จะมีทุกอำเภอ นะครับ มีส่งเสริมทุกอาชีพ วัยเด็ก วัยกลางคน วัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมอาชีพ ที่เราตั้งไว้ในแบบคร่าวๆ ก็จะมีทุกศูนย์เราจะมีเครื่องอัดฟาง      
บดอัดฟาง อยู่ 2 เครื่อง นะครับ แล้วก็มีรถไถส่งเสริมอาชีพ แล้วก็หลายๆด้าน
ครับ เรื่องการทอผ้าเศรษฐกิจมีอีกหลายด้าน เราก็ให ้
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รองนายก อบจ.พะเยา การสนับสนุนอยู ่แล้ว เรื ่องถนน จะรีบทำอย่างที ่ต ั ้งใจ ว่าจะรีบทำเสนอ
งบประมาณ   ให้ได้มากที่สุด เราต้องย้อนกลับมาดูถนนของ อบจ. ก่อนนะครับ 
เพราะว่าเป็นหน้าที ่โดยตรงของเราแล้ว หน่วยงานอื ่น ที่เราสนับสนุน เราก็
สนับสนุน ให้มากที่สุด เท่าที่พอจะให้ได้ แล้วก็จะจัดสรรให้ แต่ละหน่วยงาน     
ที่ขอรับการสนับสนุน เท่าที่เราทำได้ และให้ได้มากที่สุด แต่ต้องไม่กระทบกับ
งบประมาณของอบจ. ของเรานะครับ  เราดำเนินโครงการต่างๆ ของเราแล้วก็ทำ
ให้ประชาชน อยู่ดีมีสุข สมาชิกฯหลายท่าน ฝากมาแล้ว อาจจะไม่พูดตอนนี้ เรื่อง
ไฟฟ้า หลายท่านฝากมาว่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนนี้ก็ส่งเสริมนะครับ  
เราก็สำรวจไปก่อนว่าจุดไหน  ถ้าเรามีงบประมาณจากส่วนไหน ท่านรัฐมนตรี
หรือว่าท่านนายกมี Connection จากจุดไหน จะหาให้ แล้วก็จะหางบประมาณ
มาตอนนี้ ก็คืออยากให้พวกเราทุกคน สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่อง
ถนน แหล่งน้ำ แล้วก็ความปลอดภัยในการจราจร ตอนนี้มหาดไทย มีคำสั่งให้ 
อบจ. แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุน เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ต่างๆ สนามต่างๆ ตอนนี้ เราก็เตรียมรองรับไว้เแล้ว ว่าเราต้องช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน ชีวิตคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตอนนี้เราต้องกันส่วนหนึ่งไว้เผื่อฉุกเฉิน 
และ Connection ของท่านนายกฯ ก็คือเราจัด เครื่องช่วยหายใจ ที่เราไปขอรับ
สนับสนุน มาจากหน่วยงานต่างๆ โดย Connection ท่านรัฐมนตรีธรรมนัส 
พรหมเผ่า แล้วก็ได้ช่วยเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา 
วันนี้นะครับ  เราอาจจะไม่ได้ ใช้งบ อบจ. แต่เราเป็นตัวกลาง  ตัวสื่อ ช่วยหา   
ให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยา ให้ได้มากที่สุด  ก็เหมือนกับเราจะมีส่วนร่วมนะครับ 
แล้วก็ที่เราทำได้   เราก็ทำ วันนี้มีชุด ppe  นะครับ เข้ามาอีกประมาณ 2,500 
ครับ เราอาศัยว ่า Connection  ท่านรัฐมนตรีธรรมนัส  พรหมเผ่า และ     
ท่านอัครา พรหมเผ่า นะครับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย ์ฝากพ่ีน้องสมาชิกฯทุกท่านด้วยนะครับ ว่าทาง อบจ.
พะเยา เราจะทำทุกสิ ่ง ทุกอย่าง  เพื ่อช่วยกับทางรัฐบาล แล้วก็ให้พี ่น ้อง
ประชาชน อยู่ดีมีสุขครับ โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับ ชุด ppe ที่ท่านจะแจกเมื่อไหร่ 
เราก็อาจจะเชิญเพื่อนสมาชิกฯ มาร่วมแจกด้วยนะครับ  จ่ายให้กับโรงพยาบาล 
แล้วก็เรื่องโรงปุ๋ย  ผมได้ให้นโยบายกับทางฝ่ายทำปุ๋ยนะว่า  ไม่รู้หรือเปล่าว่าเรา
จะมีแบบจัดสรรว่าแต่ละอำเภอ แต่ละพื้นที่เขตแล้ว ก็มีแบ่งโควตาไว้ให้อยู่นะ
ครับ ว่าเคสไหนเท่าไหร่ มารับบางส่วนนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ท่านปลัดฯจะ
ยังไม่ได้ประสานกัน ก็ไม่เป็นไรครับ  ฝากท่านเจ้าหน้าที่ด้วยครับ ว่าปรับปรุง
แก้ไข   เราอยู่ด้วยกัน ในเมื่อไม่เข้าใจกัน  ก็ช่วยกัน แต่เป้าหมายสูงสุดคือ 
ประชาชนครับ ผมในนามของตัวแทนฝ่ายบริหาร  ก็จะทำหน้าที่ ให้ดีที่สุด เราจะ
พายเรือ อบจ.พะเยา แห่งนี้ไปด้วยกันนะครับ 4 ปีนี้เราใช้งบประมาณ ต้องบอก
ว่าเราใช้งบประมาณ  ที่ผู้บริหารชุดก่อน ท่านตั้งไว้แล้ว  มาแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่า
สิ่งจำเป็นเร่งด่วน แล้วก็ทำแต่ปีต่อไป ผมเรียนท่านสมาชิกฯ  ว่าเราจะพิจารณา 
ฝากทุกท่านไปสำรวจ ความต้องการของประชาชนด้วยนะครับ  ว่าเราจะทำการ
เพิ่มแผนปี 65 เพิ่มเติม เพื่อที่จะบรรจุเข้าในปี 65 ก็จะได้มีส่วนร่วม ในการ
จัดทำงบประมาณไปด้วยกัน ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ     สมาชิกฯท่านใด ที่จะหารือ อีกหรือเปล่า เชิญนายบูรณาการ  ตาคำ เชิญครับ 
 
นายบูรณาการ  ตาคำ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกฯ          

ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ กระผมนายบูรณาการ ตาคำ  สมาชิกสภาฯ อำเภอปง
เขตที่ 1 วันนี ้ขออนุญาต นำเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังผู ้บริหารและก็
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกฯ
ใหม่ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยประมาณ 4 เดือน นะครับ ถือว่ายุคนี้ เป็นยุคใหม่  
ยุคปรับโฉมนะครับ ก็ขอชื่นชมครับ ทุกฝ่าย ที่ว่าเราได้ปรับโครงสร้างระบบการ
ทำงานต่างๆครับ ถือว่าเป็นการดีนะครับ วันนี้ผมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขนะครับ ก็อยากจะนำเรียนเพื่อเป็นข้อมูล 
และเป็นองค์ความรู้ ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ณ ปัจจุบันนี้   
มีอยู่ 2 โรคครับ โรคแรกคือโรคไม่ติดต่อนะครับ คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและ
อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ โรคติดต่อได้ก็มีหลากหลายโรค ซึ่งโดยมากก็จะมีวัคซีนนะ
ครับ เกือบทุกโรคปัจจุบัน เรื่องของ covid  ผมว่าวัคซีนนี้ ก็ทยอยมาเท่าท่ี ผมได้
ข้อมูล จากสำนักงานสาสุขจังหวัด ในช่วงรอบแรก ให้เข็ม 1 นะครับ เมื่อวันที่ 8 
วันที่ 9 เมษายน เข็มที่ 2  วันที่ 29 ที่ 30 เมษายน ก็ฉีดทั้งจังหวัดพะเยา รอบ
ที่ 3 จะเกี่ยวข้องกับพวกเราและก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับประชาชน ว่าเราจะมี
การลงทะเบียน ผ่านทางโรงพยาบาล ซึ ่งจะต้องลงทะเบียนตั ้งแต่ วันที ่ 1 
พฤษภาคม เป็นต้นไป จะเริ่มฉีดประมาณ เดือน มิถุนายน คือช่วงประมาณ วันที่ 
7 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ในเขตที่ 2 ซึ่งจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ แล้ว
ก็ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำเรียนทุกท่าน ว่าวัคซีนนี้ ก็เป็นวัคซีนที่คุ ้มกัน
เฉพาะโรคโดยตรง แต่ว่าอยากจะฝากนำเรียนท่าน ไปถึงประชาชนว่า วัคซีนหรือ
ว่าภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญที่สุด ก็คือภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งตรงนี้ 
ฝากถึงประชาชน ด้วยว่าการสร้างความแข็งแรงของร่างกาย โดยทั่วไปแล้วจะ
โจมตีในส่วนของบุคคลที่อ่อนแอและก็มีโรคเรื ้อรังนะครับ    ถ้าร่างกายเรา
แข็งแรง ผมว่ามันจะต้านทานได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้นตรงนี้อยากนำเรียนไปถึงเรื่อง
ของด้านสาธารณสุขด้านสิ ่งแวดล้อม ในอนาคตนี้ ก็ไม่รู ้ว ่าจะมีโรคอะไรอีก      
ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้เร่งดำเนินการ  ในส่วนของข้อมูลด้านสาธารณสุขและต่างๆ 
ต่อไปจะพยายามประสานงานทางจังหวัด แล้วจะสื่อไปทางไลน์ของกลุ่มสมาชิก
นะครับ เพื่อจะได้เผยแพร่ครับ  อีกเรื่องหนึ่ง ด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน 
แล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจและจากที่ covid ได้โจมตีระบบเศรษฐกิจระบบการ
ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆ วัคซีนไม่ครบทุกๆ พื้นที่ แล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็น
บทบาทของพวกเรา ซึ่งผมได้ยิน ท่านรองนายกฯ ได้นำเรียนเรื่องศูนย์ 3 วัยนะ
ครับ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการ
ทอผ้าหรือว่าด้านอาชีพ ด้านเครื่องจักรกลในต่างๆ ทำให้เป็นรูปประธรรม จะได้
ประโยชน์ของประชาชน เพราะประชาชนตอนนี้ มีเรื่องของสุขภาพ แล้วก็ปัญหา
เรื่องของความเครียด แล้วก็ปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีครับ 
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นายบูรณาการ  ตาคำ จะเป็นปัญหา ฝากหาแนวทาง ที ่เราจะส่งเสริมรายได้  ประชาชนอย่างไร         

มีทิศทาง กระตุ้นเศรษฐกิจยังไง ประชาชนได้สอบถามมาว่า ถ้าเราเปิดการค้า
ชายแดนบ้านฮวก กลุ่มอาชีพต่างๆ จะมีส่วนร่วมยังไง ในการส่งสินค้าไปขาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเลี้ยงไก่ ถามมาว่า ถ้าส่งไปประเทศลาว จัดส่งสินค้าได้จำนวน
เท่าไหร่ จะได้ไปรวมกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงตรงนี้  อีกเรื่อง ตามข้อบัญญัติ 
เกี่ยวกับถนนลาดยาง  ซึ่งตรงนั้น เป็นจุดที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำ ตามพระราชดำริ   
ผู้หลัก ผู้ใหญ่ต่างๆ ไปเยี่ยมตรวจงาน ทางชำรุด แล้วเป็นหน้าตา ของ อบจ. ก็ขอ
ฝากนะครับ ผมได้พบกับท่านประธาน ได้ขอไฟล์เกี่ยวกับพื้นที่ โครงการ เอามา
ให้ทางศูนย์บริการจัดการน้ำเพราะว่า อีกหลายแห่ง มีเรื่องของแหล่งน้ำ น่าจะ
ประสานข้อมูลตัวนี้ ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอนำเรียน เรื่องของสุขภาพและผลกระทบ
ทุกๆด้าน เพ่ือความภูมิใจและประชาชน ในยุคใหม ่ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯท่านใด ที่จะหารืออีกหรือเปล่า เชิญ นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย ครับ 
 
นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย  เรียน  ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร

และท่านปลัดและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายฐิติพันธ์  
จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอ  
เชียงคำ ขอปรึกษาหารือ บางโครงการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องแรก เขต 
โครงการขุดลอกอ่าง ตำบลแม่ลาว หมู่ 13 บ้านน้ำมิน อ่างตัวนี้ ช่วงที่ท่าน
รัฐมนตรี ช่วงจะเลือกตั้ง ช่วงนั้นได้ไปเยือนแล้ว ตำบลแม่ลาว ได้เสนอให้ท่าน
รัฐมนตรีแล้ว ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงคณะผู้บริหารติดตามโครงการตัวนี้ 
เรื่องท่ี 2 โครงการขยายเขต ถนนข้างละ 1 เมตร จากข้างธนาคารกสิกร เป็นเขต
พื้นที่ ก็ขอฝากท่านประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหาร หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ
ตัวนี้ รู้สึกว่าเคยเสนอให้ท่านรัฐมนตรีมาหลายครั้งแล้ว เรื่องที่ 3 ขอสนับสนุน
งบประมาณจัดชื้อท่อ pvc บ้านปางถ้ำ หมู่ 9 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เรื่อง
ที่ 4 เป็นโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการ ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ำ สะพานชำรุดเสียหาย สะพานตัวนี ้ร ู ้สึกว่าช่วงเลือกตั ้งเสร็จไม่นาน       
ท่านรองนายก ไปสำรวจพื้นที่แล้ว เวลาตอนนี้จะครบรอบ อีก 1 ปี ขอขอบคุณ
ท่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    มีท่านสมาชิกฯท่านใด ที่จะหารืออีกไหมครับ ถ้ามีเราประชุมต่อเลยไหมครับ   

เอาต่อให้มันเสร็จเลยนะครับ การหารือจะมีพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาปี 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) ปี 2562 มาตราที่ 29    
การหารือในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องมีการหารือในส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นั้น โดยเฉพาะ ห้ามหารือในเรื่องนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตราที ่ 12 เขียนว่า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เสนอสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ราชการ 
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ประธานสภาฯ    ส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยราชการการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ

บริหารงานราชการแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่  ในเขตจังหวัด ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ 
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั ้งนี้  ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ราชการ ดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นเวลาอันสมควรก็ได้ครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วย
ราชการจังหวัด ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถาม เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้น เป็นเรื่อง
เกี ่ยวกับความมั ่นคงของชาติ  หรือเกี ่ยวกับนโยบายของการบริหารงาน            
ในส่วนกลาง ที่ยังไม่สมควรเปิดเผย ผมขอให้หารือในในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีส่วนรับผิดชอบนะครับ เชิญ นายเดชศรี ธิวงค์ ครับ  
 

นายเดชศรี ธิวงค์  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ เรื่องแรกที่อยากจะนำเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าโครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำของ หมู่ 8 ตำบลท่าวังทอง ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ อยู่ใน
ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทราบจากช่างว่า โครงการเดิมที่ 
อบจ. ได้ทำแล้ว ระดับที่กดลงไปต่ำแล้วจะทำต่อไป  มันจะทำได้หรือไม่ยังไง 
วันนี้งบอุดหนุนยังไม่ได้ดำเนินการ  ผมเลยนำเรียนไว้ก่อนว่า ถ้ามีปัญหาอะไร ให้
บอกก่อนที ่งบจะดำเน ินการ เพื ่อจะได ้แก้ไขได้  เช ่น เร ื ่องเอกสารสิทธิ์                 
ที่อยากจะให้เขาอุทิศที่ดิน ให้แจ้งก่อนนะครับเพราะว่า ผมในฐานะสจ. เขตพ้ืนที่
เราไม่ต้องการมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ออกไปนำเรียน เรื่องที่ 2 การขุดลอก 
โดยที่ชาวบ้าน ขอใช้เครื ่องจักรกลของอบจ. ผมได้ประสานมาแล้วกับคณะ
ผู ้บร ิหาร ท่านก็ได ้นำเร ียนช ี ้แจงว ่าการจะขอเคร ื ่อ งจ ักรกลของ อบจ.                
ไปดำเนินการจะต้องผ่านเทศบาลหรือท้องถิ่น ที่เขาจะอุดหนุน ในเรื่องของน้ำมัน
เชื้อเพลิง ผมได้ดำเนินการ แต่อยากจะนำเรียนหาหรือว่าได้ประสานท้องถิ่นแล้ว 
วัดระยะทางขุดลอกกว้าง ยาว ลึก เรียบร้อยแต่เขาติด เรื่องไม่มีงบประมาณใน
การดำเนินการ วันนี้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าถ้า
เกิดปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อไม่ได้ให้เป็นผลเสียกับเกษตรกร 
ที่เขามีอาชีพทำการเกษตร จึงอยากจะนำเรียนให้เป็นเรื ่องที่ 2 เรื่องที่ 3 นำ
เรียนต่อที่ประชุมว่าบางครั้ง  มันอาจจะไม่เกี่ยวกับหน้าที่แต่ เรื่องที่ 4 กรณีโรค 
covid ที่พะเยา โดยมีผู้ติดเชื้อและมีผู้ที่อยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงสูง อยากจะนำเรียน
เสนอต่อท่านประธานสภาฯ ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดูแลทุกข์สุข 
เรามีโอกาสที่นำถุงยังชีพไปให้เขาช่วยเหลือ เขาในช่วงที่กักตัว 14 วัน เป็นขวัญ
กำลังใจและเป็นที่รับทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ห่วงใยทุกคน 
เรื่องการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำอิง ปีนี้ไม่ได้ปล่อยน้ำ ลงลำน้ำอิงเลย ระบบ
นิเวศจะเสียหาย ผมอยากจะนำเรียนว่า ตอนนี ้จะเข้าหน้าฝนผักตบชวา          
จะเจริญเติบโตเร็วมาก จะปิดก้ันทางน้ำไหล ในโอกาสต่อไป  วันนี้ผมยังไม่ทราบ
ว่าการดำเนินการ จะดำเนินการจัดการกับผักตบชวา อบจ. ทำได้ไหม ผมเข้าใจ
ว่าถ้าหากมันอยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่า ผมยังไม่รู้เลยว่ากรมเจ้าท่า 
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นายเดชศรี ธิวงค์ อยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าน้ำเน่าเสียผักตบชวาเยอะ เกษตรกรซึ่งเราอยู่ใกล้ชิด เขาต้องมา

หาเรา ความคาดหวังของเกษตรกร ประชาชนเขาเลือกเรา มีปัญหาอะไรก็บอก
เราตรงนี้ ผมอยากจะนำเรียนต่อ ท่านประธานสภาฯนะครับ เรื่องการขุดลอกลำ
เหมืองขอย้ำตรงนี้นะครับ ว่าวันนี้สภาฯอนุมัติเงินให้ผม เราจะโอนงบประมาณ
ตรงนั้น มาเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้หรือไม่ ตรงนี้นำเรียน ท่านประธานสภาฯ   
นะครับ ผมอยากจะหารืออีกเรื่อง เป็นเรื่องสุดท้ายว่า สจ. 24 เขต ของจังหวัด
พะเยา วันนี้ของผม มีปัญหาว่า ผมเป็นสจ. เขตอำเภอเมือง แต่มีประชาชนใน
พื ้นที่ ไปมีที ่ทำกินอยู ่ในเขตอำเภอดอกคำใต้  อยากนำเรียนหารือกับท่าน
ประธานสภาฯ และผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายว่า โครงการที่เราจะดำเนินการ
สจ. เขตอำเภอเมือง ไปดำเนินการในเขตอำเภอดอกคำใต้ ได้หรือไม่ เพื่อเป็น
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ นำเรียนด้วยความเคารพครับ ขอบคุณ
มากครับ ทางฝ่ายบริหารจะนำไปพิจารณานะครับ  

 
ประธานสภาฯ    นายเดชศรี ธิวงค์ อย่างโครงการขุดลอก ถ้าเรายังไม่มีค่าน้ำมัน ท่านก็เอาเข้าใน

ข้อบัญญัติในงบประมาณปี 65 ครับ ไม่ก่ีวันก็ทำอยู่แล้วครับ อย่างเรื่องโครงการ
ครับ ที่ท่านสอบถามมา ข้ามอำเภอได้ครับ ทำได้เลยครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะ
มีข้อหารืออีกหรือเปล่าครับ เชิญนายมงคล หลักฐาน ครับ เชิญครับ 

 
นายมงคล หลักฐาน เรียน  ท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นะครับ

กระผม นายมงคล หลักฐาน ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เขต อำเภอเมือง เขต 2 วันนี้ ขอหารือในเรื่องภัยแล้งนะครับ ตอนนี้ก็ฝนตกก็ลด
ความร้อนได้บ้าง เราไม่มีการกักเก็บน้ำ ที่เขาเรียกว่าฝายชะลอน้ำ ก็คือฝายแม้ว 
เพื่อป้องกัน ภัยแล้งแล้ว ก็รักษาระบบนิเวศนะครับ หมายถึงว่าหน้าแล้ง ให้น้ำ
รองรับระบบนิเวศต่างๆ ตอนนี้เท่าที่สำรวจดู ไม่มีน้ำรองรับ แห้งแล้งแล้วก็ทำให้
ระบบนิเวศเสียหายไปหมด ที่จะไหลลงสู่ขวัญพะเยา แล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับ 
ได้ข่าวมาว่าจะมีงบประมาณ พัฒนาลุ่มน้ำพัฒนากว๊านพะเยา ของเราซึ่งเป็น
งบประมาณ ที ่ร ัฐมนตรีได้กล่าวไว้  ซ ึ ่งจะมีการขยายถนนเป็น 4 นะครับ        
การสำรวจแล้วก็ออกแบบ ของทางฝ่ายผู ้บร ิหารหรือว ่าหน่วยงานต่างๆ            
ที่รับผิดชอบนะครับ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และก็เข้าใจต่อประชาชน 
อย่างเช่นนะครับ ยกตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ ของ อบจ. ของเราช่วยเครื่อง
หายใจให้กับโรงพยาบาล แต่การประชาสัมพันธ์มีน้อยมากครับ รุ่นของผมนะ
ครับ ได้ร ่วมกันถวายบริจาคเง ินช่วยซื ้อเครื ่องหายใจกับเครื ่องมือแพทย์
โรงพยาบาลพะเยา ต่างคนต่างช่วยกันเพราะว่าช่วงนี ้มันวิกฤตระบาดมาก      
แต่การประชาสัมพันธ์ของเรานะครับ ท่านขออภัยนะครับ ท่านรอง บุคลากรทาง
การแพทย ์ผมเห็นว่าควรจะประชาสัมพันธ์ ให้มากๆนะครับ เผื่อเขาจะได้รับรู้ว่า
ทาง อบจ. ของเรานี่ก็มีส่วนร่วมนะครับ ที่ช่วยป้องกันและก็ช่วยกันแก้ปัญหาใน
ครั้งนี ้ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับ หมายถึงว่าให้มันขยายวงกว้างและก็อีก
ข้อนะครับ การจัดงานแต่ละครั้ง เตรียมถุงยังชีพ ควรจะให้ได้มาตรฐานหน่อย 
ขอให้เป็นถุงผ้านะครับ  
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นายมงคล หลักฐาน ภาพมันมาดูมันไม่เหมาะสม  นะครับ ก็ขอให้ปรับปรุงทีมงานที่ว่า ของนายกนะ

ครับ เรียนท่านประธานด้วยครับ ให้ดูมันเหมาะสมเกียรติกับท่านนายกหน่อยนะ
ครับ เรื่องตรงนี้ไว้ด้วยเรื่องต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับ เพราะว่าใช้เวลาไม่
มาก การออกงานต่างๆ ของท่านนายกฯ ไม่ว่าจะแจกปุ๋ย นะครับ การแจกปุ๋ยผม 
สจ. เขตพื ้นที ่อำเภอเมือง เขต 2 ผมก็ยังไม่ร ู ้เร ื ่องแบบ นายเข้ม อัศราช 
เหมือนกันว่าหน่วยไหน ขอมาเท่าไหร่ครับ ถามเจ้าหน้าที่โรงปุ๋ย แจ้งว่าตอนนี้เรา
มีสต๊อกอยู่ประมาณอีก 30 ตัน แล้วแต่ละเขต แต่ละท้องที่ นี่ยื่นมาเท่าไหร่อันนี้  
ผมก็ยังไม่ทราบ ต่อไปนะครับ เรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ ให้
ชี้แจง แจ้งให้กับทุกท่าน ได้รับทราบด้วยนะครับ เพราะว่ามันเกี่ยวกับชาวบ้าน
จริงๆนะครับ  

 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณมากครับ ทางฝ่ายบริหารท่าน จะนำไปพิจารณา แล้วจะชี้แจงให้

ภายหลัง นะครับ วันนี้กระผมได้ดำเนินการประชุมสภาฯ  ครบตามระเบียบวาระ  
ทั้งหมดแล้วนะครับ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันพิจารณา
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ขอบคุณ ทุกท่านมากครับ  ผมขอปิดการประชุม  ด้วยความห่วงใยจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ อบจ. 
พะเยา ทุกท่าน ออกจากบ้าน สวมแมส หน้ากากอนามัย ด้วยทุกครั้ง  เพ่ือความ
ปลอดภัย  ต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  นะครับ  

 
 
 


